

## BẾ MẠC KỶ HỌP THỨ 16, HĐND TỈNH KHÓA VII



• Các đồng chí chủ tọa biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa VII.

- Thông qua 11 nghị quyết
- Tiến hành phiên chất vấn - trả lời chất vấn
- Thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền

### CON SỐ - SỰ KIỆN

Năm 2025,  
Khánh Hòa  
được giao chỉ tiêu  
tuyển chọn và gọi

**2.214**

thanh niên nhập ngũ.

2

## Những người trẻ

giữ hồn dân tộc

• Cao Thị Mi Chiêu (bên phải) tranh thủ cuối tuần để cùng với các bạn học làm gạo rẫy của đồng bào Raglai.

TRANG 5

# BẾ MẠC KỶ HỢP THỨ 16, HĐND TỈNH KHÓA VII

- THÔNG QUA 11 NGHỊ QUYẾT
- TIẾN HÀNH PHIÊN CHẤT VẤN - TRẢ LỜI CHẤT VẤN
- THỰC HIỆN CÔNG TÁC NHÂN SỰ THUỘC THẨM QUYỀN



● Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa và quà lưu niệm cho đồng chí Hồ Văn Mừng và ông Trịnh Việt Thành.

Sáng 13-12, với sự điều hành của các đồng chí: Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Mạnh Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa VII tiếp tục ngày làm việc thứ 2 và tiến hành bế mạc. Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Tấn Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Hữu Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Trong phiên làm việc buổi sáng, các đại biểu HĐND tỉnh đã xem xét, biểu quyết thông qua 11 nghị quyết liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2025; lĩnh vực đầu tư công và các nghị quyết về các kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh thực hiện trong năm 2024; kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2025.

Tại phiên chất vấn - trả lời chất vấn, các đại biểu HĐND tỉnh đã chất vấn lãnh đạo UBND tỉnh, giám đốc một số sở, ngành các nhóm vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước về: Đất đai, xây dựng, y tế, văn hóa, môi trường, giá dịch vụ. Cũng trong phiên chất vấn - trả lời chất vấn, đồng chí Nguyễn Tấn Tuấn đã tiếp thu, giải trình những ý kiến đại biểu HĐND tỉnh thảo luận liên quan đến các báo cáo UBND tỉnh trình tại kỳ họp này và làm rõ một số vấn đề liên quan đến

những nội dung đại biểu HĐND tỉnh chất vấn giám đốc các sở, ngành của tỉnh. Kết thúc phiên chất vấn - trả lời chất vấn, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn - trả lời chất vấn tại kỳ họp này.

Thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình và biểu quyết thông qua các nghị quyết về cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với đồng chí Hồ Văn Mừng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy Nha Trang (lý do chuyển công tác khác, hiện nay là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) và ông Trịnh Việt Thành - nguyên Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (lý do chuyển công tác khác, hiện nay là Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Văn phòng Trung ương Đảng).

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa VII diễn ra trong bối cảnh toàn hệ thống chính trị đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024 và chuẩn bị kế hoạch năm 2025; tập trung quyết liệt thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đồng thời tập trung triển khai các hoạt động chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sau 1 ngày rưỡi làm việc nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 16 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Để các quyết nghị của HĐND tỉnh sớm đi vào

cuộc sống, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn đề nghị UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương tập trung phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, chú trọng các giải pháp nhằm tiếp tục giữ vững tăng trưởng kinh tế trên cơ sở đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng trên nền tảng của khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, theo hướng đa dạng hóa, gia tăng giá trị và hiệu quả; phát triển kinh tế xanh, tuần hoàn; đẩy mạnh chuyển đổi số, tập trung số hóa toàn diện hoạt động quản lý nhà nước, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, công dân số; tích cực thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06). Bên cạnh đó, triển khai nghiêm túc các nội dung kiến nghị của các đoàn giám sát của HĐND tỉnh; giải quyết hiệu quả những kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 14, những kiến nghị tồn đọng qua các kỳ họp trước, các vấn đề đại biểu HĐND tỉnh chất vấn tại kỳ họp này và báo cáo HĐND tỉnh kết quả thực hiện tại Kỳ họp thứ 18...

✍️ HẢI LĂNG

## NĂM 2025, KHÁNH HÒA ĐƯỢC GIAO CHỈ TIÊU TUYỂN CHỌN VÀ GỌI 2.214 THANH NIÊN NHẬP NGŨ

Ngày 13-12, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh và các đơn vị nhận quân tổ chức hội nghị hiệp đồng giao, nhận quân năm 2025. Đại tá Nguyễn Tấn Ý - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt các quyết định của Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ quân đội và công an năm 2025; thông qua kế hoạch phân bổ chỉ tiêu giao, nhận quân năm 2025 và báo cáo kết quả công tác tuyển quân năm 2024.

Năm 2025, Khánh Hòa được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 2.214 thanh niên nhập ngũ. Trong đó, 1.900 thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ quân đội, được giao cho các đơn vị: Sư đoàn Phòng không 377; Lữ đoàn 957, Vùng 4 Hải quân; Lữ đoàn Thông tin 132; Sư đoàn Bộ binh 2; Lữ đoàn Pháo phòng không 572; Sư đoàn Bộ binh 305; Trường Sĩ quan Không quân; Lữ đoàn Đặc công nước 5; Lữ đoàn Công binh 293; Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 574; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Bộ CHQS tỉnh và 314 thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân, được giao cho các đơn vị: Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Cục Cảnh sát Quản lý trại giam và Công an tỉnh. Thời gian tổ chức lễ giao nhận quân vào ngày 13-2-2025 (nhằm ngày 16 tháng Giêng năm Ất Tỵ).

Để thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2025 bảo đảm chỉ tiêu và chất lượng, Đại tá Nguyễn Tấn Ý đề nghị các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện tốt công tác lập hồ sơ, lý lịch nghĩa vụ quân sự; thẩm định chặt chẽ tiêu chuẩn chính trị, sức khỏe của thanh niên theo đúng trình tự, thủ tục; nắm chắc đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của đơn vị để phân bổ chỉ tiêu tuyển quân gắn với xây dựng nguồn động viên ở từng địa bàn, gắn với các ngành chuyên môn kỹ thuật cao và tạo nguồn cán bộ cơ sở sau này. Các đơn vị nhận quân chủ động phối hợp với địa phương giao nguồn, xây dựng kế hoạch thâm nhập, chốt quân số, phân công cán bộ có năng lực, trách nhiệm, bồi dưỡng nghiệp vụ trước khi về địa phương tuyển quân; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của công dân nhập ngũ, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội để bộ đội yên tâm công tác, hoàn thành nghĩa vụ quân sự theo luật định.

✍️ THẾ ANH

## Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI

Chiều 13-12, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới.

Lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 3 đến 13-12. Trong thời gian diễn ra khóa học, các đảng viên mới đã được bồi dưỡng kiến thức nền tảng và chuyên sâu về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; phát triển giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng. Đặc biệt là công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; xây dựng Đảng về đạo đức; các nội dung phấn đấu và rèn luyện về trình độ, lý luận chính trị, đạo đức, khát vọng để xứng đáng đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Kết thúc khóa học, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cấp giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới cho 86 đảng viên.

✍️ H.Đ

# CHẤT VẤN NHIỀU VẤN ĐỀ CỬ TRI QUAN TÂM

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa VII đã diễn ra sôi nổi với nhiều vấn đề cử tri, dư luận quan tâm, như: Giải pháp sử dụng hiệu quả sau đầu tư đối với các công trình ký túc xá (KTX) trên địa bàn tỉnh; việc đảm bảo cung ứng thuốc và vật tư y tế cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; việc thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) theo quy định của Luật Đất đai năm 2024... và một số nội dung quan trọng khác. Phóng viên Báo Khánh Hòa lược ghi một số nội dung chính.



● Ký túc xá Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa. Ảnh: V. Kỳ

## Tránh lãng phí các ký túc xá sinh viên

Từ thực trạng 2 KTX sinh viên (SV) ở TP. Nha Trang gồm: KTX Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa và KTX SV tại TP. Nha Trang có nhiều khu nhà bị bỏ trống, xuống cấp nghiêm trọng, nhiều hạng mục hư hỏng nặng dẫn đến lãng phí đầu tư, đại biểu Đoàn Minh Long - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh mở đầu phiên chất vấn với đề nghị Giám đốc Sở Xây dựng làm rõ thực trạng quản lý và có giải pháp gì để giải quyết tình trạng này.

Ông Trần Văn Châu - Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: KTX Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa do Sở Y tế làm chủ đầu tư, được xây dựng trên diện tích 17.330m<sup>2</sup>; hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 8-2014. Đầu năm 2015, Sở Y tế thực hiện thủ tục bàn giao KTX này cho Trung tâm Quản lý nhà và chung cư quản lý. Do Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa di chuyển từ cơ sở tại 84 đường Quang Trung (TP. Nha Trang) ra cơ sở mới tại thôn Hòn Nghê (xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang) nhưng Dự án đầu tư Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa (giai đoạn 1) đến tháng 6-2019 mới hoàn thành xây dựng, bàn giao đưa vào sử dụng nên Trung tâm Quản lý nhà và chung cư chưa thể bàn giao KTX này cho Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa. Trong giai đoạn chờ bàn giao lại cho trường, ngoài việc bố trí chỗ ở SV, KTX được dùng để thực hiện một số

nhiệm vụ khác, trong đó giai đoạn 2021 - 2022, KTX được sử dụng phục vụ cho hoạt động chống dịch bệnh Covid-19. Sau thời gian KTX phục vụ việc chống dịch, có nhiều hạng mục nhà cửa, trang thiết bị điện, nước bị hư hỏng, xuống cấp. Sở Xây dựng đã phối hợp với các ngành khảo sát, đề xuất sửa chữa để tiếp tục sử dụng và UBND tỉnh đã có công văn giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì thực hiện.

KTX SV tại TP. Nha Trang (tại khu dân cư Nam Vĩnh Hải, Nha Trang) do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư, có diện tích 10.886m<sup>2</sup>, với 4 khối nhà 5 tầng, quy mô 960 SV. Công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng từ tháng 12-2013. Năm 2014, UBND tỉnh có quyết định giao Trung tâm Quản lý nhà và chung cư quản lý, khai thác, vận hành để bố trí cho SV thuê ở. Giai đoạn 2015 - 2020, tỷ lệ SV thuê ở đạt bình quân khoảng 50% số phòng. Tháng 7-2021, KTX này được sử dụng làm khu cách ly y tế tập trung và giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quản lý, bố trí bệnh nhân cách ly. Đến tháng 8-2022, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bàn giao lại KTX cho Trung tâm Quản lý nhà và chung cư quản lý. Quá trình sử dụng đã hư hỏng thiết bị nhà vệ sinh, quạt, đèn, giường ngủ... nên đơn vị quản lý tạm thời khắc phục để tiếp tục cho SV thuê từ năm học 2022 - 2023. Tuy nhiên, chỉ có 50 SV thuê do cơ sở vật chất xuống cấp, chưa được đầu tư sửa chữa đồng bộ. Đến tháng 12-2023, KTX này phải dừng

## Đồng chí NGUYỄN KHẮC TOÀN

- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,

Chủ tịch HĐND tỉnh: Phiên chất

vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp

thứ 16, HĐND tỉnh khóa VII đã

diễn ra thẳng thắn, trách nhiệm.

Các đại biểu HĐND tỉnh đã phát

huy tinh thần dân chủ, trao đổi,

chất vấn tập trung vào những vấn

đề được nhiều cử tri và nhân dân

trong tỉnh quan tâm, theo dõi.

Người được chất vấn nắm chắc

nội dung, trả lời cụ thể, đảm bảo

tinh thần xây dựng, cầu thị; làm rõ

những vấn đề còn hạn chế, vướng

mắc và đưa ra các giải pháp, lộ

trình khắc phục trong thời gian tới.

Lãnh đạo UBND tỉnh và giám đốc

các sở, ngành cần khẩn trương có

kế hoạch tổ chức thực hiện các giải

pháp khắc phục những vấn đề còn

hạn chế đã được chỉ rõ qua phiên

chất vấn và trả lời chất vấn đảm

bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

hoạt động do không đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy.

Theo phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, KTX Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa được điều chuyển cho trường quản lý, sử

dụng. Còn đối với KTX SV tại TP. Nha Trang, UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt phương án “giữ lại tiếp tục sử dụng” và giao Trung tâm Quản lý nhà và chung cư tiếp tục quản lý, sử dụng. Sở Xây dựng đã thực hiện thủ tục liên quan để tham mưu UBND tỉnh đề xuất HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án sửa chữa, cải tạo KTX này để tiếp tục cho SV các trường trên địa bàn TP. Nha Trang thuê.

Để nâng cao hiệu quả đầu tư, chống lãng phí tại 2 KTX này, nhất là sau khi được sửa chữa, cải tạo, ông Đoàn Minh Long đề nghị Sở Xây dựng, Sở Y tế nghiên cứu mô hình của một số địa phương khác để tham mưu cấp có thẩm quyền cho phép chuyển đổi công năng của 2 KTX thành nhà ở xã hội hoặc cho các hộ gia đình công nhân viên, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn thuê với giá ưu đãi, tránh lãng phí khi có ít SV thuê ở tại các KTX này.

Về vấn đề này, đồng chí Nguyễn Tấn Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thẳng thắn nhìn nhận: 2 KTX đã được đầu tư từ lâu nhưng công tác quản lý, khai thác vẫn “chưa đến nơi, đến chốn”, nguyên nhân do sự phân cấp quản lý, khai thác các công trình này chưa hợp lý. UBND tỉnh đã có chỉ đạo để chống lãng phí khi đầu tư các công trình KTX này. Về việc chuyển đổi công năng các KTX, thiết kế ban đầu là KTX cho SV, nếu làm nhà ở xã hội thì phải cải tạo toàn bộ do không đảm bảo công năng của nhà ở xã hội. Do đó, UBND tỉnh quyết định giữ công năng của 2 KTX này và sẽ nghiên cứu phương án quản lý, khai thác hiệu quả.

## Khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế

Thời gian qua, tại một số bệnh viện công trên địa bàn tỉnh xảy ra tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế, khi bệnh nhân đến khám, điều trị phải tự mua thuốc, vật tư bên ngoài trong khi vẫn có bảo hiểm y tế (BHYT). Đại biểu Phạm Thúy Quỳnh - Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đề nghị Giám đốc Sở Y tế làm rõ trách nhiệm và đưa ra giải pháp khắc phục tình trạng này.

XEM TIẾP TRANG 10



● Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hòa Nam tặng hoa cho đại diện tàu Spectrum Of the Seas.

## ĐÓN TÀU BIỂN QUỐC TẾ SPECTRUM OF THE SEAS CẬP CẢNG QUỐC TẾ CAM RANH

Sáng 13-12, Sở Du lịch phối hợp với Công ty TNHH Petro - Tân Cảng Cam Ranh tổ chức lễ đón tàu Spectrum of the Seas với gần 4.800 du khách đến từ nhiều quốc gia cập Cảng quốc tế Cam Ranh. Dự lễ có đồng chí Trần Hòa Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Hòa Nam cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị đã tặng hoa chào đón thủy thủ tàu và những hành khách đầu tiên xuống tàu. Sau khi hoàn tất các thủ tục tại Cảng quốc tế Cam Ranh, du khách tàu biển đã tham gia các tour tham quan TP. Nha Trang bằng xích lô, sông Cái, tour du lịch làng quê, mua

sắm... Tàu rời cảng vào lúc 16 giờ cùng ngày để tiếp tục hành trình đến Hong Kong (Trung Quốc).

Đây là chuyến tàu biển quốc tế lớn nhất cập Cảng quốc tế Cam Ranh từ trước đến nay. Trong năm 2024, tỉnh đã đón 28 chuyến tàu biển quốc tế với hơn 57.800 du khách lên bờ tham quan.

Thanh tra việc quản lý, sử dụng nhà chung cư Scenia Bay Residence:

# CHẤM CHỈNH NHIỀU THIẾU SÓT

Thanh tra Sở Xây dựng vừa ban hành kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư Scenia Bay Residence tại số 25-26 Phạm Văn Đồng (phường Vinh Hải, TP. Nha Trang) đối với Công ty Cổ phần Nha Trang Bay (chủ đầu tư). Qua kiểm tra, thanh tra sở đã chỉ ra nhiều tồn tại, thiếu sót.

## Chậm bàn giao hồ sơ nhà chung cư

Kết quả thanh tra đã phát hiện nhiều tồn tại, thiếu sót tại nhà chung cư Scenia Bay Residence. Cụ thể, sau khi bán căn hộ cho người nước ngoài, chủ đầu tư không thông báo ngay thông tin trong ngày cho Sở Xây dựng là không đúng quy định. Mặt khác, chung cư được bàn giao đưa vào sử dụng từ ngày 26-12-2019 và đã bàn giao đủ 50% căn hộ vào ngày 20-1-2020, nhưng đến ngày 17-4-2022, chủ đầu tư mới tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu là quá thời hạn theo quy định. Lý giải vấn đề này, đại diện chủ đầu tư cho rằng, thời điểm năm 2021 do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên đã ảnh hưởng đến việc tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu. Đến ngày 17-4-2022, công ty tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu nhưng không đảm bảo có tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ tham gia theo quy định nên không tổ chức được. Ngày 18-4, đơn vị này đã có văn bản gửi UBND phường Vinh Hải tổ chức hội nghị nhà chung cư để thành lập Ban quản trị.

Một thiếu sót nữa là tuy chủ đầu tư đã xây dựng bản nội quy kèm theo các hợp đồng mua bán căn hộ nhưng lại thiếu một số nội dung theo quy định tại Thông tư số 02 của Bộ xây dựng Ban hành quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư được ban hành năm 2016. Ngoài ra, ngày 30-7-2022, Ban quản trị nhà chung cư có văn bản gửi chủ đầu tư đề nghị bàn giao hồ sơ nhà chung cư, nhưng đến ngày 18-11-2022 công ty mới thực hiện bàn giao (quá 20 ngày làm việc) là không đúng theo quy định. Chủ đầu tư và ban quản trị lập biên bản kiểm đếm, xác định các phần diện tích, thiết bị thuộc sở hữu chung của nhà chung cư nhưng thiếu một số hạng mục, thiết bị; đồng thời chưa thực hiện lập biên bản ghi nhận hiện trạng thiết bị, hiện trạng quản lý, sử dụng các hạng mục, thiết bị này là không phù hợp quy định.

## Chưa bàn giao kinh phí bảo trì

Liên quan đến kinh phí bảo trì nhà chung cư, chủ đầu tư mở một tài khoản thanh toán nhưng không ghi rõ tên tài khoản là tiền gửi kinh phí bảo trì nhà chung cư dưới hình thức có kỳ



● Chung cư Scenia Bay Residence nằm trên đường Phạm Văn Đồng, TP. Nha Trang.

hạn tại một tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam để nhận tiền bảo trì do người mua căn hộ chung cư nộp là không đúng theo quy định. Công ty không ghi rõ trong hợp đồng mua bán thông tin về tài khoản kinh phí bảo trì là không đúng. Trong khi đó, trong hợp đồng giữa chủ đầu tư và chủ sở hữu căn hộ thỏa thuận đóng góp kinh phí bảo trì đối với phần diện tích và thiết bị thuộc sở hữu chung của tòa nhà được thu vào mỗi thời điểm phát sinh chi phí bảo trì, nhưng chưa thống nhất cụ thể tỷ lệ đóng góp kinh phí bảo trì mà chủ đầu tư phải nộp để bảo trì phần sở hữu chung của tòa nhà là không phù hợp quy định về quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Ngoài ra, chủ đầu tư và ban quản trị chưa lập tài liệu quyết toán kinh phí bảo trì để làm cơ sở bàn giao kinh phí bảo trì là không đúng quy định. Công ty cũng không bàn giao kinh phí bảo trì và lãi suất tiền gửi kinh phí bảo trì phần sở hữu chung cho ban quản trị là không đúng quy định. Được biết, ngày 28-12-2022, ban quản trị có văn bản đề nghị chủ đầu tư bàn giao kinh phí bảo trì nhưng đến nay chưa được đáp ứng. Theo thông tin xác nhận số dư tài khoản tiền gửi của chủ đầu tư đối với phần kinh phí này tại một tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, tính đến ngày 13-8-2024 là hơn 40,4 tỷ đồng. Báo cáo của chủ đầu tư cho biết, số tiền kinh phí bảo trì đã thu của chủ căn hộ là gần 33,5 tỷ đồng, số còn lại là tiền lãi.

Theo ông Hồ Thái Dương - Chánh Thanh tra Sở Xây dựng, Thanh tra sở đã kiến nghị lãnh đạo sở trình Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng đối với chủ đầu tư chung cư Scenia Bay Residence về các hành vi

Chung cư Scenia Bay Residence do Công ty Cổ phần Nha Trang Bay làm chủ đầu tư, với 40 tầng và 2 tầng hầm, có 704 căn hộ. Tổng diện tích sàn (không bao gồm 2 tầng hầm) hơn 96.000m<sup>2</sup>; tổng diện tích sàn tầng hầm hơn 14.754m<sup>2</sup>.

vi phạm: Chủ đầu tư mở tài khoản nhưng không ghi rõ tên tài khoản là tiền gửi kinh phí bảo trì nhà chung cư dưới hình thức có kỳ hạn tại một tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam; chủ đầu tư không ghi rõ trong hợp đồng mua bán thông tin về tài khoản kinh phí bảo trì; chủ đầu tư và ban quản trị chưa lập tài liệu quyết toán kinh phí bảo trì. Đến nay, chủ đầu tư đã có văn bản giải trình về những kết luận của thanh tra, sở cũng sẽ có văn bản phúc đáp theo đúng trình tự, quy định.

Trong trường hợp các bên liên quan không tự khắc phục các tồn tại, Thanh tra sở kiến nghị UBND phường Vinh Hải tổ chức thực hiện việc kiểm đếm trang thiết bị, phân định thực tế phần sở hữu chung của nhà chung cư và lập biên bản để bàn giao cho ban quản trị theo quy định. UBND TP. Nha Trang giải quyết các nội dung liên quan đến tranh chấp việc bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung; tổ chức cưỡng chế để thu hồi kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư theo quy định; thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty nếu sau khi hoàn thành các thủ tục quyết toán số liệu kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư theo quy định mà công ty không thực hiện việc bàn giao kinh phí này cho ban quản trị.

MANH HÙNG

## QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ THÁO DỖ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định quy định mức hỗ trợ để tháo dỡ, phá dỡ, di dời công trình xây dựng theo giấy phép xây dựng có thời hạn khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối với tài sản gắn liền với đất là nhà, công trình xây dựng theo giấy phép xây dựng có thời hạn theo pháp luật về xây dựng mà đến thời điểm thu hồi đất giấy phép đã hết thời hạn thì chủ sở hữu tài sản không được bồi thường theo quy định của Luật Đất đai mà được hỗ trợ để tháo dỡ, phá dỡ, di dời. Mức hỗ trợ bằng 20% mức bồi thường nhà, công trình xây dựng theo quy định. Cơ quan, đơn vị, tổ chức có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư căn cứ đơn giá xây dựng mới nhà, nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh do UBND tỉnh ban hành, lập dự toán hỗ trợ vào phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trình phê duyệt theo quy định.

Đối với tài sản gắn liền với đất là nhà, công trình xây dựng không có trong đơn giá xây dựng mới nhà, nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh do UBND tỉnh ban hành thì cơ quan, đơn vị, tổ chức có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thuê đơn vị có năng lực phù hợp theo quy định của pháp luật lập dự toán chi tiết chi phí hỗ trợ tháo dỡ, phá dỡ, di dời gửi cơ quan có chức năng để thẩm định, trình phê duyệt theo quy định; mức hỗ trợ không vượt quá 20% dự toán xây dựng công trình xây dựng mới.

THÀNH NAM

Nha Trang:

## ÁP DỤNG THU PHÍ KHÔNG DỪNG TIỀN MẶT TẠI CÁC BÃI ĐỖ XE TẠM

Vừa qua, lãnh đạo UBND TP. Nha Trang đã họp thống nhất phương án thu phí giữ xe không dùng tiền mặt tại các bãi đỗ xe tạm trên địa bàn thành phố.

Theo đó, lãnh đạo UBND thành phố đã thống nhất lựa chọn phương án thu phí sử dụng thẻ từ đối với các bãi đỗ xe tạm trên địa bàn thành phố. Đồng thời, đề nghị VNPT Khánh Hòa khẩn trương phối hợp với Phòng Quản lý đô thị và UBND các phường Phương Sài, Lộc Thọ để triển khai thực hiện sớm việc thu phí giữ xe không dùng tiền mặt tại các bãi đỗ xe tạm, gồm: Khu đất cây xăng số 4 đường 23 tháng 10 (gần chùa Long Sơn) và khu đất Resort Ana Mandara cũ (đường Trần Phú). UBND 2 phường Phương Sài và Lộc Thọ phối hợp với Phòng Quản lý đô thị, đơn vị tư vấn cùng các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành lắp đặt hệ thống camera giám sát, hệ thống điện, nước, nhà vệ sinh để sớm vận hành các bãi đỗ xe tạm trên địa bàn. Phòng Quản lý đô thị thành phố theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động của các bãi đỗ xe tạm để tham mưu, đề xuất thành phố giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Được biết, việc thu phí giữ xe không dùng tiền mặt tại các bãi đỗ xe tạm trên địa bàn thành phố sẽ thực hiện trong tháng 12-2024. Trên cơ sở đó, trong quý I/2025, UBND TP. Nha Trang sẽ tiếp tục triển khai nhân rộng ở tất cả các bãi giữ xe trên tuyến công viên bờ biển.

VĂN KỲ

# Những người trẻ

# giữ hồn dân tộc

**VĨNH THÀNH**

Ở huyện miền núi Khánh Vĩnh, có những bạn trẻ đang cố gắng gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số theo cách của mình.

## Về Khánh Vĩnh ăn gạo rẫy, muối cá khô

Ngày cuối tuần, chái bếp trong căn nhà nhỏ của chị Pi Năng Thị Bé Mèo (25 tuổi) tại thôn Tà Gộc (xã Khánh Thượng) ríu rít tiếng cười nói của những người bạn, người em nhỏ tuổi. Chị Bé Mèo vừa hướng dẫn những bạn nhỏ nướng cá, vừa chuẩn bị những gia vị để giã cá. “Làm không khó lắm đâu anh, có người hướng dẫn là được à. Mấy món này chúng em hầu như ai cũng biết, nhưng sau này nhiều em nhỏ chưa biết, em phải hướng dẫn để các bạn biết cách làm”, Bé Mèo nói.

Cá sau khi nướng bằng bếp than cho thịt khô, sản lại thì đem xé nhỏ, lọc bỏ xương rồi cho vào cối giã. Gia vị để giã cùng với cá là ớt xiêm xanh, bột ngọt, lá chanh, rau thơm... tùy khẩu vị. Nếu kỹ hơn, sau khi giã, có người đảo lại trên lửa nhỏ để bảo quản được lâu. “Nhìn vậy thôi mà em học mãi làm mới ngon được. Món này em ăn từ nhỏ, lớn lên cùng nó nên em học để biết cách làm, một phần để ăn, một phần là gìn giữ những món ăn đặc sắc của đồng bào mình”, bạn Cao Thị Mi Chiêu chia sẻ.

Cá khô muối làm gần xong, lại thấy mọi người mang gạo rẫy ra rang. Gạo vừa rang xong, bỏ vào cối giã, sàng bớt cám, vò trấu rồi mang đi nấu. “Mấy đứa phải nhớ là hạt gạo từ lúa rẫy to và cứng hơn gạo từ lúa nước nên khi nấu phải đổ nhiều nước hơn”, vừa chỉ cho các bạn nhỏ, bà Ca Thị Liên, mẹ của Bé Mèo vừa nói. Với những người đã có tuổi như bà, nhìn thấy lớp trẻ vẫn còn mặn mà, muốn gìn giữ nét sinh hoạt truyền thống là niềm động viên lớn nhất.

Sinh ra ở Khánh Vĩnh, lớn lên trong những làn điệu mã la, hình ảnh những chén rượu cần, những món ăn nuôi nấng từ thuở ấu thơ đến khi trưởng thành như muối cá khô, gạo rẫy, canh bồi, bánh khoai mì... nên Bé Mèo, Mi Chiêu cũng như những bạn trẻ vùng cao luôn có tình yêu sâu đậm với văn hóa đồng bào mình. Thế nên, lúc rảnh rỗi, mọi

người lại cùng tập trung làm những món ăn của người đồng bào mình để những bạn chưa biết thì sẽ biết cách làm, những người biết rồi sẽ làm ngon hơn, quen tay hơn. Khi có khách gần xa đến chơi, những món ăn đặc sắc đó chính là món quà được mang ra để đãi khách...

## Giữ chút nghề xưa

Rời Khánh Thượng, chúng tôi ghé thăm xã Khánh Trung để tham gia một buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ (CLB) sinh hoạt văn hóa dân gian dân tộc Raglai thôn Suối Cá. Đến nhà cộng đồng thôn đã thấy khung cảnh cười nói, đan lát nhộn nhịp của những thành viên CLB. Cùng tham gia sinh hoạt có không ít thành viên là các bạn trẻ. Tay thoăn thoắt làm theo hướng dẫn của bà ngoại, chị Cao Thị Mỹ Dý (24 tuổi) hào hứng cho biết, để hoàn thiện một sản phẩm như: Thúng, rổ, nia, gùi... phải qua nhiều công đoạn, từ chọn gỗ, tre đến vót to hay vót nhỏ sợi lạt phù hợp với từng loại vật dụng. “Bà ngoại tôi năm nay đã 70 tuổi, cũng là thành viên CLB. Nhờ bà hướng dẫn, tôi đã dần nắm được kỹ thuật đan sao cho vừa, độ dày đều nhau. Những món đồ thủ công này mang những nét riêng của người Raglai nên tôi rất muốn học để giữ nghề từ người đi trước rồi dạy lại cho lớp sau”, chị Dý bộc bạch.



● Các bạn trẻ xã Khánh Thượng học cách làm món muối cá khô, gạo rẫy.

● Những bạn trẻ xã Khánh Trung học chơi đàn chapi từ người cao niên trong xã.



Trong đời sống hiện đại, những vật dụng công nghiệp phổ biến khắp làng quê ở vùng cao Khánh Vĩnh. Vì thế, những món đồ đan lát thủ công hay những loại nhạc cụ được làm từ bàn tay khéo léo của những nghệ nhân không còn nhiều. Trong dòng chảy thời gian, vẫn còn những bạn trẻ tâm huyết, mong muốn được tiếp nối, lưu giữ nghề xưa từ các ama (cha), away (mẹ). Trân quý những nét văn hóa của cha ông để lại, các bạn trẻ ở thôn Suối Cá đã chủ động kết nối, cùng tham gia sinh hoạt với những người cao niên để được truyền dạy nghề đan lát thủ công, học sử dụng những nhạc cụ như: Đàn chapi, mã la...

Trong câu chuyện với những người cao niên của CLB, chúng tôi nhận thấy nỗi trăn trở của các ama, away. Ngày trước, ở xã Khánh Trung, người thành thạo làm đàn, làm nỏ nhiều lắm, nhưng qua thời gian rơi rớt dần, bây giờ chủ yếu chỉ còn người cao tuổi biết làm. “Mong mỗi của chúng tôi là làm sao

truyền dạy lại được cho con cháu càng nhiều càng tốt để giữ gìn, lưu truyền giá trị truyền thống, hồn cốt của đồng bào mình”, ông Cao Quốc Đình - Chủ nhiệm CLB chia sẻ.

Tham gia CLB, các bạn trẻ muốn học làm nia, làm thúng, làm đàn chapi... đều được các bậc cha, chú chỉ dẫn nhiệt tình. Là cán bộ mặt trận thôn Bắc Sông Giang (xã Khánh Trung), chị Cao Thị Luyện tranh thủ thời gian rảnh đến tham gia CLB. Chị Luyện cho biết: “Tôi muốn biết những món vật dụng người đồng bào chúng tôi sử dụng được làm ra như thế nào, tiếp đó là những món nhạc cụ độc đáo. Nếu thế hệ trẻ không học và gìn giữ, e rằng, sau này những nét văn hóa độc đáo này sẽ mai một. Do đó, tôi tranh thủ học để góp phần gìn giữ nét văn hóa truyền thống của đồng bào mình”.

## Gìn giữ, phát huy những giá trị tốt đẹp

Những năm qua, Huyện đoàn Khánh Vĩnh đã chú trọng tạo điều kiện để giới trẻ được chung tay gìn giữ và phát huy những bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số bằng nhiều hình thức. Để nhận thấy nhất, trong các hoạt động của thanh niên ở cấp huyện hay cấp tỉnh, tuổi trẻ Khánh Vĩnh đều tham gia bằng những hoạt động quảng bá nét văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương. Những món ẩm thực như: Muối cá khô, gạo rẫy... hay những món đồ đan lát làm gùi, nỏ, đàn chapi đều được trưng bày, giới thiệu đến quan khách, khách du lịch gần xa.

Chị Cao Ngọc Thoa - Phó Bí thư Huyện đoàn Khánh Vĩnh cho biết, thời gian qua, Huyện đoàn đã đẩy mạnh triển khai các hoạt động gắn liền với bảo tồn, gìn giữ và quảng bá giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Bên cạnh tổ chức cho thanh niên tham gia học nghề truyền thống, biểu diễn nghệ thuật, Huyện đoàn và các đoàn xã đã triển khai thêm mô hình quảng bá nét đẹp ẩm thực của đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương. Trong đó, tạo điều kiện để thanh niên học cách làm, chế biến các món ăn; đối với những món có thể giữ được lâu như muối cá khô Raglai đã được quảng bá, giới thiệu đến nhiều nơi trên địa bàn tỉnh và các tỉnh, thành phố khác. Hiện nay, tại một số xã đã có các mô hình thanh niên làm kinh tế với những món ăn của đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong câu chuyện về “giữ lửa” bản sắc văn hóa dân tộc, chị Thoa cho biết, khó khăn nhất vẫn là vận động được đồng bào bạn trẻ tham gia. Tuy nhiên, xác định việc gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương là một phần trách nhiệm của thế hệ trẻ nên Huyện đoàn Khánh Vĩnh đang ra sức tìm cách thu hút, tạo điều kiện để các bạn trẻ tham gia... “Chúng tôi đang xây dựng kênh bán hàng trực tuyến với các mặt hàng là sản phẩm ẩm thực, thủ công của đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương, tạo thêm nguồn tiêu thụ cho các sản phẩm này. Từ đó, có thể khích lệ các bạn trẻ tham gia, vừa gìn giữ nét đẹp văn hóa, vừa tạo thêm thu nhập”, chị Thoa chia sẻ.

# NHỮNG SẮC MÀU đón chào năm mới 2025

Từ ngày 10-12 đến 3-1-2025, tại Bảo tàng tỉnh (số 16 Trần Phú, TP. Nha Trang) diễn ra Triển lãm Mỹ thuật - Nhiếp ảnh "Khánh Hòa chào năm mới 2025" do Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh tổ chức. Với 32 tác phẩm mỹ thuật và 60 tác phẩm nhiếp ảnh, triển lãm đã mang đến không gian sắc màu văn hóa trong không khí chào đón năm mới 2025.



● Không gian giới thiệu các tác phẩm mỹ thuật.

## Số lượng tác phẩm lớn

Triển lãm có sự tham gia của đông đảo tác giả là hội viên Hội VHNT tỉnh và những tác giả chưa phải là hội viên, với 92 tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh của 92 tác giả được lựa chọn. Qua đó, giới thiệu đến công chúng thêm nhiều tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh có giá trị của văn nghệ sĩ. Trong không gian triển lãm các tác phẩm mỹ thuật, người xem cảm nhận được rõ nét sự đa dạng, phong phú về phong cách sáng tác, chất liệu, màu sắc, chủ đề... của mỗi tác phẩm. Ở đó có những suy tư, cảm xúc được các tác giả gửi vào tác phẩm để lan tỏa tới mỗi người xem và tìm kiếm sự đồng điệu. Những tác phẩm tạo được ấn tượng đối với công chúng như: Xóm chài ven sông (Trần Hà); Vườn cổ tích (Lê Văn Duy); Bến xuân (Trần Mạnh Đức); Mùa cá (Bùi Trung Chính); Lễ hội Champa (Lê Huỳnh); Sau vườn (Lưu Thành Quả); Vườn xuân (Trần Thị Bảo Trân)... Những tác giả chưa phải là hội viên Hội VHNT tỉnh như: Đỗ Thị Thanh Diệu, Nguyễn Minh Luân, Trần Thúc Nhơn, Nguyễn Công Huy, Từ Thị Lan Châu, Nguyễn Dũng... cũng có những tác phẩm đẹp được triển lãm.

Với những tác phẩm nhiếp ảnh, công chúng được xem những khoảnh khắc cuộc sống, vẻ đẹp thiên nhiên, con người, hoạt động lao động sản xuất trên địa bàn tỉnh.

Các tác phẩm thể hiện được sự dụng công của các nghệ sĩ nhiếp ảnh như: Bảo vệ biển đảo Trường Sa (Vũ Ngọc Hoàng); Nha Trang ngày lễ hội (Nguyễn Đông); Chuẩn bị cho một chuyến đi biển (Đỗ Tuấn Ngọc); Huyền ảo Apsara (Trần Trung Hòa); Lễ bóng (Nguyễn Minh Hoàng); Cam Lâm trên đường phát triển (Bùi Mai Thiện); Bút phá về đích (Phạm Thị Ngọc Nga); Chuyến tàu hoàng hôn (Gin Patin)... Những sắc màu tươi tắn, hiệu ứng ánh sáng đẹp mắt đã giúp chuyển tải được từng bức ảnh mà tác giả muốn gửi gắm. Một điểm đáng chú ý là triển lãm ảnh lần này có tới 28 tác giả chưa phải là hội viên Hội VHNT tỉnh có tác phẩm tham gia và đều thể hiện được các tiêu chí về kỹ thuật, nghệ thuật. "Đây là lần đầu tiên tôi có ảnh tham gia triển lãm nên bản thân có thêm động lực để tiếp tục theo đuổi sở thích. Qua triển lãm, tôi đã học hỏi thêm những điều bổ ích trong việc thể hiện tác phẩm của những tác giả thế hệ đi trước", tác giả Phạm Thị Ngọc Nga (sinh viên Trường Đại học Khánh Hòa) cho biết.

## Không gian nghệ thuật đón năm mới

Đã thành hoạt động thường niên, cứ mỗi dịp chào đón năm mới dương lịch, Hội VHNT tỉnh lại tổ chức triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh, mang đến một không

gian nghệ thuật phục vụ nhu cầu thụ hưởng văn hóa, tham quan, tìm hiểu về tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh của người dân và du khách. Trong những năm gần đây, việc lựa chọn tác phẩm để triển lãm được thực hiện kỹ lưỡng hơn. Một trong những yêu cầu được đưa ra là các tác phẩm phải được sáng tác trong 2 năm gần nhất, điều này đảm bảo cho tính tươi mới của tác phẩm, kích thích khả năng sáng tác của các tác giả. "Những tác phẩm hội họa, điêu khắc được triển lãm lần này của các tác giả đều được sáng tác chủ yếu trong năm 2024. Bên cạnh những tác giả là hội viên của hội, có nhiều tác giả chưa là hội viên, nhưng mặt bằng chung chất lượng các tác phẩm đều tương đối tốt và không có sự chênh lệch quá lớn. Với những người làm chuyên môn như chúng tôi, điều vui nhất qua mỗi kỳ triển lãm chính là thấy được hoạt động lao động nghệ thuật, sáng tạo tác phẩm của các nghệ sĩ. Mỗi người vẫn thể hiện được phong cách, chất liệu, kích thước, chủ đề riêng trong sáng tác để mang đến sự đa dạng, đa sắc cho triển lãm", họa sĩ Lê Văn Duy - Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật Khánh Hòa (thuộc Hội VHNT tỉnh) cho biết.

Theo họa sĩ Trần Hà - Chủ tịch Hội VHNT tỉnh, các tác phẩm tham gia triển lãm lần này rất phong phú về đề tài và chất liệu sáng tác; phản ánh được nhiều mặt về cuộc sống, tính nhân văn với những thủ



● Một số tác phẩm được giới thiệu tại triển lãm.

pháp nghệ thuật tạo hình hội họa và kỹ thuật nhiếp ảnh để diễn tả một cách tinh tế về những hình ảnh thiên nhiên, đất nước, con người Khánh Hòa trong xây dựng, phát triển quê hương. Triển lãm cũng là dịp để nhìn nhận lại hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh trong năm. Với những mục tiêu rõ ràng, Hội VHNT tỉnh tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động nhằm động viên toàn thể văn nghệ sĩ sáng tác nhiều tác phẩm có chất lượng nghệ thuật cao, để lại nhiều cảm xúc với công chúng. Với số lượng tác phẩm nhiều hơn triển lãm năm trước, chất lượng tác phẩm cũng đồng đều hơn đã cho thấy những sự khởi sắc trong hoạt động sáng tác mỹ thuật, nhiếp ảnh. Sự tham gia của nhiều tác giả trẻ, chưa là hội viên Hội VHNT tỉnh cũng thể hiện phần nào cho uy tín của triển lãm, khi đây trở thành sân chơi chung của những người có khả năng sáng tạo nghệ thuật trong mỹ thuật và nhiếp ảnh.

GIANG ĐÌNH

Chúng tôi theo chân những cựu chiến binh (CCB) ở các tỉnh: Khánh Hòa, Gia Lai, Phú Yên... "hành quân" sang Campuchia qua cửa khẩu Lệ Thanh (Gia Lai). Đây là những CCB Quân tỉnh nguyên thuộc các Sư đoàn 307, Sư đoàn 2 (Quân khu V), Mặt trận 579... từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia. Trưởng đoàn là Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Văn Xáng (CCB Sư đoàn 2 ở Nha Trang), nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh chia sẻ: "Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2024), kỷ niệm 45 năm Ngày Quân tỉnh nguyên Việt Nam phối hợp với Quân đội Hoàng gia Campuchia lật đổ chế độ Khmer Đỏ tàn bạo, giải phóng nước bạn thoát khỏi nạn diệt chủng, chúng tôi quyết định tổ chức chuyến thăm lại chiến trường xưa với tâm niệm thấp nén hương tri ân và tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ quân tỉnh nguyên Việt Nam đã nằm lại ở chiến trường xưa".

Khi đoàn vừa đặt chân tới tỉnh Stung Treng (tỉnh kết nghĩa với tỉnh Khánh Hòa), đoàn đã được Trung tướng Try Sam Rit (người từng gắn bó, phối hợp với Quân tỉnh nguyên Việt Nam tham gia chỉ huy chiến

Bú



# Nghĩa tình chuyển trở về với đồng đội

đấu nhiều trận tại những điểm cao trọng yếu) ra đón và hướng dẫn trong suốt cuộc “hành hương” trên đất bạn. Đoàn đã tới đến Pread Vihiar - nơi mà CCB Phạm Thành Chung và Võ Công Nghiệp thuộc Trung đoàn 95, Sư đoàn 307 đã từng chiến đấu trong một chiến dịch cực kỳ ác liệt. Trong các điểm cao quân sự ngày ấy, có điểm cao 547 là nơi Đại tá Trương Hồng Anh - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 2 đã anh dũng hy sinh. Nhớ lại những giây phút đau thương ấy, các CCB đỏ hoe đôi mắt, tay run run nghẹn ngào thắp nén hương tưởng nhớ người thủ trưởng cực kỳ tài giỏi của mình. Đến nghĩa trang liệt sĩ, CCB Phạm Thành Chung hồi tưởng, trong những năm 1979 - 1981, nơi này chỉ có một nghĩa trang chôn cất liệt sĩ (thuộc F.307). Sau này, cuộc chiến càng ngày càng ác liệt, nhất là những năm từ 1982 đến 1986, đồng đội hy sinh nhiều, nghĩa trang này không còn chỗ nên anh em phải mở thêm một nghĩa trang mới. Dù hơn 40 năm đã trôi qua nhưng họ còn nhớ như in chuyện đồng đội

Nguyễn Cao Phong đã hy sinh trong chuyến đi công tác thay cho CCB Đặng Nguyên Nhân (hiện ở TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). Lúc ấy, chàng trai trẻ Đặng Nguyên Nhân đã đau đớn tiễn đưa đồng đội về nghĩa trang giữa trời mưa lớn mịt mù. Hoàn thành nghĩa vụ quốc tế trở về, suốt 42 năm qua, vợ chồng ông Đặng Nguyên Nhân đã thờ cúng liệt sĩ Nguyễn Cao Phong với tấm lòng thành kính, nghĩa cử thiêng liêng của tình đồng đội. Còn CCB Võ Công Nghiệp đã “xin phép” đồng đội lấy một nắm đất nơi có nhiều đồng đội hy sinh, cẩn trọng mang về quê nhà lưu giữ, để mãi nhớ về đồng đội...

Tới địa danh nào cũng vậy, lễ vật đoàn mang sang là những chiếc can nhựa màu vàng đựng nước uống, thứ mà năm xưa, thiếu nó khiến nhiều đồng đội của họ đã phải ra đi trong cơn khát tột cùng. Các CCB nghẹn ngào rải từng giọt nước mát của Tổ quốc xuống nơi chiến địa năm xưa và mời nhau “Nào chúng ta cùng uống, để nhớ về những trận đánh bi hùng của Sư đoàn 307 ngày nào. Ta

thắng giặc, nhưng đã phải chịu tổn thất đau xót vì cái mùa khô quái ác không có nước uống!”. Tại Đài tưởng niệm Quân tình nguyện Việt Nam thuộc tỉnh Stung Treng, CCB Phạm Thành Chung và Võ Công Nghiệp lấy ra can nước uống tinh khiết mang từ Việt Nam qua, lần lượt rót vào ly và da diết gọi: “Đồng đội ơi, hãy uống nước đi, nước sạch mình mang từ quê nhà sang đây, uống đi cho đỡ cơn khát... đồng đội ơi!”. CCB Võ Công Nghiệp giải thích: Ngày ấy, chúng tôi chỉ mới đôi mươi, đầy nhựa sống. Ai cũng nhận thức rõ việc chiến đấu với quân Khmer Đỏ là nhiệm vụ quốc tế cao cả. Tuy nhiên, cuộc chiến quá tàn khốc, nhìn đồng đội bị thương, hy sinh mà lòng bao xót xa. Có những đồng đội ra đi không phải do đạn bom mà là vì đói và đặc biệt là khát nước...

Những ngày trên đất bạn, đoàn luôn được đại diện quân đội và người dân nước bạn nồng nhiệt chào đón với tất cả sự chân thành. Những cái ôm thăm tình hữu nghị, tình bạn bè của người dân địa phương và cả những vị tướng cấp cao



● Trung tướng Try Sam Rit, Quân đội Hoàng gia Campuchia cùng cựu chiến binh Võ Công Nghiệp rót nước mời đồng đội dưới Tượng đài Quân tình nguyện Việt Nam tại tỉnh Stung Treng.

thể hiện tấm lòng, tình cảm đặc biệt của người dân Campuchia với nghĩa cử cao đẹp của Quân tình nguyện Việt Nam. Đội quân ấy đã giúp họ tránh khỏi họa diệt chủng của chế độ Pol Pot tàn bạo. Sự hy sinh của các chiến sĩ Quân tình nguyện Việt

Nam đã góp phần mang lại cho đất nước chùa tháp một nền hòa bình bền vững, một tương lai đầy rộng mở, góp phần tạo dựng mối quan hệ hữu nghị hợp tác của 2 nước Việt Nam - Campuchia mãi bền chặt.

CÔNG THI

## Tranh giữ lại

Đi qua nhiều dãy phố

Đôi khi ký ức của tôi

Chỉ giữ lại một ngôi nhà có giàn hoa nhỏ

Sân nắng, nhiều em bé đang nô đùa

Đi qua nhiều con đường

Tâm hồn tôi lặng về quá khứ

Có một con đường em và tôi vẫn thường dạo qua

Trăng chải dây tóc lá

Đi qua những hoàng hôn

Ánh lửa giữa lòng tôi không tắt

Hoa nở gọi tên em

Đi qua đời ớn ả

Tôi chỉ giữ lại niềm yên lặng

Tình yêu của mẹ, đôi bàn tay mẹ

Trái bưởi vàng bình dị trước hiên.

HUYỀN MINH TÂM

## SỐ TAY

# Khó tạo lớp nhà văn kế cận

Tại Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam khu vực Nam miền Trung và Huế vừa qua ở Đà Nẵng, nhiều nhà văn bày tỏ sự quan ngại về số nhà văn vắng mặt, bởi cả khu vực với các tỉnh, thành phố: Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa có gần 100 nhà văn, nhưng chỉ có 60 đại biểu tham dự. Số người vắng mặt với lý do ốm đau, già yếu không thể tham dự lên đến 1/3 số hội viên; như ở Khánh Hòa chỉ có 5/12 hội viên dự đại hội. Như vậy, trong 5 năm nữa, số hội viên trên 70 tuổi chiếm một nửa, khi đó sẽ càng khó có khả năng tham gia đại hội khu vực lần tới.

Nhiều nhà văn cũng bày tỏ những nỗi niềm suy tư. Theo nhà văn Mai Văn Hoan (Huế), các cây bút trẻ đi vào con đường văn chương chuyên nghiệp rất hiếm. Nhà thơ dân tộc Chăm Kiều Mai Ly (Hội An - Quảng Nam) mong đại hội có nhiều cây bút trẻ, chứ hiện nay số nhà văn dưới 40 tuổi chỉ vài người, trẻ nhất là nhà thơ Trương Công Tường (Bình Định) sinh năm 1990... Nhà thơ Trần Chấn Uy - Chi hội trưởng Chi hội Văn học (Hội Văn học Nghệ thuật Khánh Hòa) cho biết, chi hội cũng cố gắng tìm nhân tố để giúp đỡ các cây bút tham gia hội, nhưng chắc chắn cũng không bù đắp nỗi số nhà văn già yếu không còn khả năng sáng tác!

Theo nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, hiện nay toàn hội có gần 1.000 hội viên, nhưng thực tế số hội viên hoạt động không quá 300 - 400 người, số còn lại đều lớn tuổi (tuổi hội viên trung bình xấp xỉ 65 tuổi, trong đó khoảng 200 hội viên trên 70 tuổi). Mấy năm trở lại đây, số người được kết nạp vào hội có tăng hơn rất nhiều so với trước, nhưng lớp kế cận vẫn chưa bù đắp kịp. Trung bình hằng năm, mỗi tỉnh chỉ kết nạp được 1 người, ở các thành phố lớn con số này có thể cao hơn. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cũng nhìn nhận, sự phát triển của nền văn học Việt Nam chưa xứng tầm, chưa tiệm cận với văn học thế giới, ít nhất là khu vực hay ở châu lục. Văn học Việt Nam cần có những cây bút mới, trẻ với tư duy hiện đại, linh hoạt được xu thế thời đại. Để làm được điều đó tất cả đều mong chờ các cây bút trẻ giỏi ngoại ngữ. Thời gian trôi đi rất nhanh, lớp nhà văn lớn tuổi sẽ rời dần theo quy luật của tạo hóa, cần phải khơi gợi cho những mầm xanh văn học để tiếp nối. Hội sẽ nỗ lực trong vấn đề này, nhưng cũng cần các lớp nhà văn đàn anh khuyến khích, mời gọi các cây bút trẻ tham gia con đường văn chương chuyên nghiệp.

DƯƠNG TRANG HƯƠNG

## VÒNG LOẠI BẢNG B, ASEAN CUP 2024: Đội tuyển Việt Nam có lợi thế lớn

Chiều 15-12, trong khuôn khổ vòng loại bảng B Asean Cup 2024, đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ tiếp đón đối thủ mạnh Indonesia. Trận đấu này có ý nghĩa quan trọng với cả hai đội trong việc cạnh tranh vị trí dẫn đầu bảng B, song so với đối thủ, đội tuyển Việt Nam đang có lợi thế lớn.



● Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho trận đấu với Indonesia. Nguồn: VFF

Ở lượt trận thứ 2 vòng loại bảng B ngày 12-12, đội tuyển Lào đã tạo nên “cơn địa chấn” khi cầm hòa đối thủ được đánh giá mạnh hơn là Indonesia trong trận đấu có đến 6 bàn thắng (tỷ số 3-3). Không chỉ vậy, đội tuyển Lào còn khiến Indonesia phải chịu tổn thất lớn về lực lượng khi tiền vệ trụ cột là Marselino Ferdinan phải nhận thẻ đỏ rời sân. Như vậy, cầu thủ này sẽ không có mặt trong trận thư hùng với đội tuyển Việt Nam trên sân vận động Việt Trì. Cùng ngày với trận đấu trên, đội tuyển Philippines cũng có trận ra quân và giành được 1 điểm đầu tiên sau khi có trận hòa với tỷ số 1-1 trước đội tuyển Myanma.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại tại bảng B, đội tuyển Indonesia đang tạm dẫn đầu với 4 điểm (sau 1 trận thắng, 1 trận hòa); đội tuyển Việt Nam xếp thứ 2 với 3 điểm (1 trận thắng); 3 đội còn lại là Philippines, Myanmar, Lào có cùng 1 điểm và lần lượt xếp phía sau. Trong đó, đội tuyển Việt Nam và Philippines mới thi đấu 1 trận, Lào và Myanmar thi đấu 2 trận. Nhìn cục diện trên bảng xếp hạng có thể thấy, Indonesia phải dồn hết sức cho các trận đấu còn lại ở vòng bảng, đặc biệt là trận gặp đội tuyển Việt Nam trên sân Việt Trì.

Sau trận thắng đậm nhưng có phần khá nhọc nhằn trước đội tuyển Lào ở vòng đấu đầu tiên, đội tuyển Việt Nam được trở về thi đấu trên sân nhà Việt Trì tiếp đón Indonesia ở lượt trận thứ hai. Đội tuyển Việt Nam có lợi thế lớn khi được nghỉ ngơi dưỡng sức 4 ngày so với các cầu thủ Indonesia. Ngoài ra, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik còn được tiếp lửa từ các cổ động viên khi được chơi trên sân nhà. Trong khi đội tuyển Việt Nam bảo toàn lực lượng sau trận thắng Lào thì ở chiều ngược lại, đội tuyển Indonesia lại bị sút mẻ sau chiếc thẻ đỏ của Marselino Ferdinan.

Lợi thế lớn là vậy, song đội tuyển Việt Nam cũng không có trận đấu dễ dàng và có thể nắm chắc được phần thắng trước Indonesia. Bởi nhìn vào cách đội tuyển Việt Nam thể hiện trong trận đấu với Lào, cách vận hành, lối chơi của các cầu thủ có gì đó còn chệch choạc, chưa thật sự suôn sẻ, thanh thoát. Đặc biệt là tuyến giữa, nơi sợi dây liên kết giữa những cái tên: Hoàng Đức, Đoàn Ngọc Tân, Bùi Vi Hào, Khuất Văn Khang... thiếu đi sự liên lạc. Khác với đội tuyển Lào, chất lượng đội hình của Indonesia được đánh giá tốt hơn nhiều, dù họ mang đến giải đấu lần này với đa số cầu thủ lứa U21. Đó là chưa kể, lối chơi dựa vào sức mạnh, sự đeo bám quyết liệt của Indonesia dưới thời huấn luyện viên Shin Tae-yong từ trước đến giờ luôn khiến các cầu thủ đội tuyển Việt Nam gặp khó khăn. Mặt khác, Indonesia cũng rất mạnh trong các pha phản công nhanh, ít chạm và các tình huống cố định (chủ yếu những quả ném biên đến từ Pratama Arhan), thứ vũ khí mà các đội bóng, trong đó có Việt Nam luôn phải dè chừng.

Indonesia đang gặp rất nhiều vấn đề và bị chỉ trích khi sớm bộc lộ nhiều điểm yếu trong trận đấu bị đội tuyển Lào cầm hòa; đây sẽ là cơ hội tốt để đội tuyển Việt Nam tận dụng, khai thác. Ở trận đấu này, chưa biết ông thầy người Hàn Quốc sẽ bố trí đội hình đội tuyển Việt Nam như thế nào; nếu có các cầu thủ dày dặn kinh nghiệm như: Quang Hải, Văn Toàn, Hoàng Đức, Tiến Linh, Hồ Tấn Tài vào sân ngay từ đầu để nắm giữ thế trận, tìm kiếm nhiều hơn cơ hội ghi bàn, khả năng giành chiến thắng sẽ rất lớn. Đây sẽ là cơ hội để đội tuyển Việt Nam trả món nợ cho những lần thất bại khi gặp đối thủ này gần đây.

AN NHIÊN

## ĐỘI TUYỂN BÓNG ĐÁ VIỆT NAM TRANH VÉ DỰ ASIAN CUP 2027 VỚI MALAYSIA, LÀO

Theo kết quả bốc thăm vòng loại Asian Cup 2027 (diễn ra theo lịch thi đấu quốc tế của FIFA từ tháng 3-2025 đến tháng 3-2026), đội tuyển bóng đá Việt Nam nằm chung bảng với các đội: Malaysia, Nepal và Lào. Nằm ở nhóm hạt giống số 1 và không phải gặp các đội thuộc top 100 thế giới, đội tuyển Việt Nam cũng tránh được một số đội mạnh của các nhóm còn lại. Cả 3 đối thủ trong bảng đấu đều nằm ngoài top 130 thế giới.

Vòng loại Asian Cup 2027 có 24 đội tham dự. Đây là các đội bóng không vượt qua được vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt (sân nhà, sân khách) tính điểm xếp hạng. Chỉ có các đội đầu bảng giành quyền tham dự vòng chung kết Asian Cup diễn ra tại Saudi Arabia. Malaysia là đối thủ chính của đội tuyển Việt Nam. Đội bóng xếp hạng 132 thế giới luôn gây ra nhiều khó khăn cho đội tuyển Việt Nam trong những lần đối đầu giữa 2 đội. Đội tuyển Lào là đối thủ đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại Asean Cup 2024. Ở vòng loại Asian Cup 2027, 2 đội cũng gặp nhau ở trận ra quân.

Các đại diện khác của Đông Nam Á rơi vào bảng đấu khó. Đội tuyển Thái Lan gặp Turkmenistan, Đài Loan (Trung Quốc), Sri Lanka. Myanmar gặp Afghanistan, Syria và Pakistan. Philippines chung bảng với các đội tuyển Tajikistan, Maldives và Timor Leste. Singapore cạnh tranh với Ấn Độ, Hong Kong (Trung Quốc), Bangladesh. Brunei không có nhiều hy vọng ở bảng đấu có Lebanon, Yemen, Bhutan.

Trước đó, những đội vượt qua vòng loại 2 World Cup 2026 đã chắc chắn có vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027. Trong khu vực Đông Nam Á, chỉ có đội tuyển Indonesia là đã góp mặt ở vòng chung kết Asian Cup 2027.

Ở 2 kỳ Asian Cup gần nhất (năm 2019 và 2023), đội tuyển Việt Nam đều giành vé tham dự. Trong đó, thành tích nổi bật nhất là lọt vào tứ kết tại vòng chung kết Asian Cup 2019. Asian Cup 2019 cũng là giải mà đội tuyển Việt Nam phải thi đấu từ vòng loại, không vào trực tiếp như Asian Cup 2023.

### Đội hình tiêu biểu FIFPRO World 11:

## LÀN ĐẦU VẮNG BÓNG SIÊU SAO LIONEL MESSI

Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp quốc tế (FIFPRO) đã công bố đội hình 11 nam cầu thủ xuất sắc nhất năm 2024, trong đó có 6 cầu thủ đang khoác áo Real Madrid và 4 thành viên của Manchester City. Đây cũng là năm đầu tiên đánh dấu việc siêu sao Lionel Messi không có tên trong danh sách của FIFPRO.

Trên hàng công, FIFPRO lựa chọn 3 gương mặt có phong độ chói sáng trong năm qua gồm: Erling Haaland, Kylian Mbappe và Vinicius Jr để thay thế cho Messi - cầu thủ từng nắm giữ kỷ lục 17 lần được đề cử. Đáng chú ý, Jude Bellingham đứng đầu bảng xếp hạng chung cuộc dành cho các nam cầu thủ khi tiền vệ của Real Madrid và đội tuyển Anh nhận được 11.176 lượt bình chọn từ các đồng nghiệp. Ở hàng hậu vệ, Virgil van Dijk (Liverpool) là cái tên duy nhất không thuộc biên chế của Real Madrid hay Manchester City.

Trong khi đó, với danh sách đội hình các nữ cầu thủ xuất sắc nhất năm 2024, đội tuyển Anh chiếm ưu thế khi có tới 5 gương mặt gồm: Lucy Bronze, Mary Earps, Alex Greenwood, Lauren James và Keira Walsh. Đây là lần thứ 7 Lucy Bronze có tên trong đội hình tiêu biểu của FIFPRO, trong khi nữ cầu thủ Barbra Banda của Zambia trở thành cầu thủ châu Phi đầu tiên có tên trong danh sách 11 cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFPRO.

NGUYỄN HIỀN (Theo HNM, Vietnam+)



# NHIỀU LỢI ÍCH TỪ MÔ HÌNH TƯ VẤN, XÉT NGHIỆM HIV ONLINE

Với sự hỗ trợ của Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS, mô hình xét nghiệm HIV online thông qua website "tuxetngkiem.vn" được triển khai tại 35 tỉnh, thành phố, trong đó có Khánh Hòa. Đây được xem là giải pháp hữu hiệu, góp phần mang lại hiệu quả trong công tác phòng, chống HIV/AIDS.

## Đáp ứng tốt cho nhóm đối tượng nguy cơ cao

Mô hình xét nghiệm HIV online thông qua website "tuxetngkiem.vn" triển khai tại Khánh Hòa được hơn 2 năm, đáp ứng được tính cấp thiết cho những đối tượng có nguy cơ cao nhiễm HIV, nhất là nhóm nam quan hệ đồng tính (MSM). Mô hình này sử dụng test bằng dịch miệng - Test Oral Quick thông qua hệ thống online. Chỉ cần điện thoại thông minh hay chiếc máy tính có kết nối mạng Internet, người dân có thể tự đánh giá nguy cơ nhiễm HIV và nhận test tự xét nghiệm HIV một cách chính xác, tiện lợi, an toàn, tính bảo mật cao và hoàn toàn miễn phí.

Bác sĩ Tôn Thất Toàn - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: "Sau khi truy cập và được cán bộ y tế quản lý trang web xác nhận thông tin tài khoản, khách hàng được cấp test miễn phí thông qua tài khoản đã đăng ký. Kit test sẽ được chuyển phát đến tận nhà thông qua dịch vụ giao hàng,

kết quả sẽ có sau 3 ngày. Sau khi nhận test, khách hàng tự xét nghiệm tại nhà và thông báo kết quả qua web. Tuy không bắt buộc nhưng khách hàng được khuyến khích nên chia sẻ kết quả để cán bộ y tế và nhân viên tiếp cận cộng đồng có thể hỗ trợ họ kết nối với dịch vụ sau xét nghiệm. Khi chuyển test cho khách hàng, các cán bộ y tế và nhóm đồng đẳng viên sẽ hỏi thăm, tư vấn và hỗ trợ kết nối khách hàng với các dịch vụ HIV như: Xét nghiệm khẳng định, điều trị ARV hoặc PrEP tùy theo kết quả, khách hàng sẽ được tư vấn trực tiếp qua facebook, zalo cá nhân, số điện thoại".

Mục đích của hoạt động này nhằm phát hiện người nhiễm HIV sớm để đưa vào quản lý, điều trị sớm, góp phần nâng cao thể trạng, kéo dài sự sống cho người nhiễm HIV, đồng thời dự phòng lây nhiễm HIV cho cộng đồng. Đối tượng áp dụng xét nghiệm HIV online là nhóm nghiện chích ma túy; nhóm MSM; nhóm phụ nữ bán dâm; nhóm vợ, chồng, bạn tình của người nhiễm... Việc triển khai mô hình giúp

cộng đồng dễ dàng tiếp cận với dịch vụ y tế, đồng thời cảm thấy an toàn, thoải mái hơn và chủ động hơn khi tự làm xét nghiệm HIV.

## Triển khai đồng bộ nhiều hoạt động phòng, chống HIV/AIDS

Cùng với việc triển khai mô hình xét nghiệm HIV online thông qua website "tuxetngkiem.vn", thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS, từ đầu năm đến nay, ngành Y tế tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động phòng, chống và đã đạt được một số kết quả tích cực. Theo đó, gần 790 người nghiện chích ma túy được tiếp cận với chương trình bơm kim tiêm sạch; điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone cho hơn 291 người; 320 người điều trị trước phơi nhiễm HIV ít nhất 1 lần; gần 1.260 người nhiễm HIV tham gia điều trị ARV; tỷ lệ bệnh nhân đang điều trị ARV hoàn thành điều trị lao tiềm ẩn đạt gần 95% số người mắc... Song song đó, Trung tâm Kiểm soát



● Hệ thống xét nghiệm HIV online được đảm bảo tính bảo mật, nhanh chóng, thuận tiện.

bệnh tật tỉnh đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện nhiều buổi truyền thông phòng, chống HIV/AIDS cho các hội viên, người dân trong cộng đồng; tổ chức 13 buổi truyền thông nhóm cho hơn 200 đối tượng MSM; phối hợp với gần 10 trường học cấp THCS và THPT tổ chức các buổi truyền thông về dịch bệnh - phòng, chống tác hại của thuốc lá, trong đó có lồng ghép nội dung về bệnh HIV cho gần 5.000 học sinh. Công tác tư vấn, xét nghiệm HIV cũng được đẩy mạnh với tổng số 40.180 lượt người được tư vấn và xét nghiệm HIV, qua đó phát hiện 84 người dương tính với HIV; mô hình dự phòng

lây truyền HIV từ mẹ sang con đã tư vấn và xét nghiệm HIV cho hơn 11.000 lượt phụ nữ mang thai, qua đó phát hiện có 3 phụ nữ mang thai nhiễm HIV và cả 3 đều được điều trị thuốc ARV kịp thời...

Trong thời gian tới, ngành Y tế tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác phát hiện người nhiễm HIV và kết nối điều trị; truyền thông đẩy mạnh điều trị dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP); duy trì tốt hệ thống xét nghiệm khẳng định HIV và triển khai hiệu quả xét nghiệm HIV thông qua hệ thống online; đảm bảo tất cả bệnh nhân nhiễm HIV tham gia bảo hiểm y tế...

**C.DAN**

## Lừa mượn tiền làm đảo hạn ngân hàng để chiếm đoạt

Hành vi vay tiền làm đảo hạn ngân hàng rồi chiếm đoạt đã nhiều lần được cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng vẫn có người vì ham lợi nhuận, hoặc do quen biết, tin tưởng nên vẫn cho vay tiền, tạo điều kiện cho đối tượng thực hiện tội phạm. Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản được Tòa án nhân dân tỉnh xét xử ngày 9-12 là ví dụ.

Theo hồ sơ, Phạm Thị Phương Thảo (sinh năm 1989, trú phường Cam Thuận, TP. Cam Ranh) và P.H.H.A (trú phường Cam Lộc, TP. Cam Ranh) đều là nhân viên tín dụng của một ngân hàng chi nhánh tại TP. Cam Ranh. Do làm ăn thua lỗ, cần tiền trả nợ, Thảo nảy sinh ý định lừa đảo. Ngày 16-4-2024, Thảo nói dối là cần tiền làm thủ tục đảo hạn ngân hàng cho bà N.T.T (trú phường Cam Thuận) và hỏi mượn tiền của A. trong ít ngày, xong sẽ hoàn trả lại tiền cho A. cùng lãi suất đảo hạn 0,25%/ngày/tổng

số tiền. Vì tin tưởng, A. đã nhờ người quen chuyển tổng cộng 600 triệu đồng đến tài khoản của bà T. Với cách thức tương tự, từ ngày 16 đến 17-4-2024, Thảo còn lừa A. chuyển tiền làm đảo hạn ngân hàng cho 2 người khác. Tổng cộng, A. đã chuyển 1,45 tỷ đồng để Thảo làm đảo hạn ngân hàng cho khách. Nhưng sau khi nhận tiền, Thảo hoàn toàn không nói với A. mà sử dụng toàn bộ số tiền trên để trả nợ cá nhân và không còn khả năng hoàn trả lại cho A.

Điều tra xác định, 2 trong

3 người trên không vay tiền ngân hàng và từ trước đến nay không biết, không làm dịch vụ



● Quang cảnh phiên tòa.

đảo hạn ngân hàng. Người còn lại có vay tiền ngân hàng nhưng không có nhu cầu làm đảo hạn khoản vay. Cả 3 người đều quen biết Thảo và được Thảo liên hệ, hỏi mượn tài khoản để khách hàng của Thảo chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng với lý do Thảo là nhân viên tín dụng, không thể trực tiếp nhận tiền của khách hàng nên 3 người đã đồng ý. Sau khi 3 người trên nhận được tiền của A. chuyển, Thảo đã sử dụng

ứng dụng Internet banking trên điện thoại của họ, thao tác trực tiếp để chuyển số tiền của A. vào tài khoản của Thảo.

Tại phiên tòa, hội đồng xét xử nhận định, 3 người nêu trên không có sự bàn bạc, thống nhất với Thảo để thực hiện hành vi phạm tội; không hưởng lợi từ hành vi phạm tội của bị cáo Thảo, nên không có dấu hiệu tội phạm. Hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản của công dân, gây thiệt hại về vật chất, tinh thần cho họ. Tuy nhiên, sau khi phạm tội, bị cáo đã tự nguyện giao nộp 600 triệu đồng để khắc phục một phần hậu quả; người bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; bị cáo là lao động chính trong gia đình, hoàn cảnh khó khăn, có con nhỏ sinh năm 2023. Do đó, tòa đã tuyên phạt bị cáo Thảo 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

**NGUYỄN VŨ**

Nha Trang:

## NĂM 2024, KẾT NẠP MỚI 36 ĐẢNG VIÊN TRONG CÁC ĐƠN VỊ KINH TẾ TƯ NHÂN

Chiều 13-12, Ban Chi đạo 2686 của Thành ủy Nha Trang tổ chức hội nghị tổng kết công tác phát triển đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân năm 2024.

Năm 2024, toàn thành phố đã thành lập được 4 tổ chức đảng, đã kết nạp 36 đảng viên là người lao động trong các đơn vị kinh tế tư nhân (đạt 225% chỉ tiêu đề ra); thành lập mới 19 công đoàn cơ sở (đạt 190%), kết nạp mới 1.967 đoàn viên công đoàn (đạt 245%); thành lập mới 3 chi đoàn, với 11 đoàn viên thanh niên (đạt 100%). Như vậy, đến nay, toàn thành phố đã kết nạp được 112 đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân (đạt 140% chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ 2020 - 2025), trong đó có 8 đảng viên là chủ doanh nghiệp. Hiện nay, có 35 quần chúng đã được học lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng; trong đó các chi bộ, đảng ủy đang tiến hành thẩm tra, xác minh 12 trường hợp để hoàn thiện hồ sơ trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, kết nạp.

Năm 2025, thành phố phấn đấu đến cuối năm 2025 kết nạp 16 đảng viên mới trở lên ở các đơn vị kinh tế tư nhân; thành lập mới ít nhất từ 3 tổ chức đoàn thanh niên (hoặc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam); thành lập 10 tổ chức công đoàn cơ sở và phát triển 800 đoàn viên.

THU HUONG

## CHẤT VẤN...

TIẾP THEO TRANG 3

Ông Lê Văn Khoa - Giám đốc Sở Y tế cho biết: Về cơ bản trong thời gian qua, tình hình cung ứng thuốc, vật tư y tế cho các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đáp ứng đầy đủ, kịp thời cho nhu cầu điều trị bệnh nhân, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế nghiêm trọng, đặc biệt là đối với các thuốc, vật tư y tế quan trọng phục vụ điều trị các bệnh chuyên khoa, thuốc có giá thành cao, thuốc hiếm... Tuy nhiên, tại một số đơn vị, một số thời điểm vẫn còn một số mặt hàng thuốc, vật tư, thiết bị y tế chưa đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời và còn tình trạng gián đoạn trong việc cung ứng dẫn đến các cơ sở khám, chữa bệnh phải chỉ định người bệnh tự mua. Nguyên nhân của tình trạng này là do: Đối với các thuốc, vật tư, thiết bị y tế đã trúng thầu, một số công ty trúng thầu bị gián đoạn việc cung ứng bởi thiên tai, dịch bệnh; có sự chậm trễ trong việc hoàn thiện thủ tục ký hợp đồng cung ứng thuốc, vật tư y tế với bệnh viện. Đối với các thuốc, vật tư y tế không trúng thầu tập trung, đơn vị tự thực hiện đấu thầu thì một số mặt hàng do số lượng đấu thầu ít và giá trị thấp nên không có công ty tham dự đấu thầu. Ngoài ra, những điểm nghẽn về đấu thầu cũng ảnh hưởng đến việc đảm bảo thuốc, vật tư y tế phục vụ công

tác khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

Sở Y tế đã chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh triển khai kịp thời Thông tư số 22/2024 của Bộ Y tế quy định về thanh toán chi phí thuốc, thiết bị y tế trực tiếp cho người có thẻ BHYT đi khám bệnh, chữa bệnh. Theo đó, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thanh toán trực tiếp cho người bệnh đối với một số thuốc, vật tư y tế mà các cơ sở y tế không có do đang trong quá trình lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch đấu thầu đã được phê duyệt; tiến hành điều chuyển các thuốc, vật tư y tế trúng thầu giữa các đơn vị để đảm bảo có thuốc kịp thời cho những đơn vị cần; chỉ đạo các đơn vị thay thế những thuốc chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu bằng các thuốc có tên khác nhưng cùng hoạt chất, tương đương về điều trị để cung cấp cho bệnh nhân. Đối với các thuốc, vật tư y tế không lựa chọn được nhà thầu, các đơn vị chủ động trong việc lập kế hoạch mua sắm, tham khảo, xây dựng giá kế hoạch phù hợp trong tổ chức đấu thầu mua sắm thuốc, vật tư y tế tại đơn vị; đảm bảo không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế điều trị cho bệnh nhân và ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia BHYT. Đối với các thuốc, vật tư y tế đã lựa chọn được nhà thầu nhưng đơn vị trúng thầu chậm cung ứng thì thực hiện xử lý theo hợp đồng đã ký kết...

## THỜI SỰ QUỐC TẾ

# NHỮNG XU HƯỚNG TÌM KIẾM NỔI BẬT NHẤT TRÊN GOOGLE

Google mới đây đã công bố các xu hướng tìm kiếm thịnh hành trên công cụ tìm kiếm này trong năm qua. Thống kê cho thấy so với năm ngoái, các xu hướng tìm kiếm phổ biến nhất tập trung vào các cuộc bầu cử lớn, các bài hát được nhiều người yêu thích, các vận động viên và các sự kiện văn hóa nổi bật.

Thể thao, cụ thể là bóng đá và cricket, đã thống trị các xu hướng tìm kiếm trên Google. Giải bóng đá Copa America được quan tâm hàng đầu trên toàn cầu, tiếp theo là Giải vô địch bóng đá châu Âu (EURO) và Giải vô địch cricket nam thế giới T20.

Trong mảng tin tức, bầu cử Mỹ là chủ đề phổ biến nhất, tiếp đến là thời tiết nóng bức và sự kiện Olympic.

Về nhân vật, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump là người thu hút sự chú ý nhiều nhất, tiếp đó là Công nương Catherine của xứ Wales, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và võ

sĩ quyền Anh người Algeria Imane Khelif. Võ sĩ gây tranh cãi giới tính này đã giành huy chương vàng Olympic 2024 và cũng là vận động viên được theo dõi nhiều nhất.

Trong thế giới giải trí, *Inside Out 2* do Disney và Pixar sản xuất là bộ phim hoạt hình được yêu thích nhất năm, trong khi *Baby Reindeer* của Netflix xếp đầu trong các chương trình truyền hình. *Not Like Us* của ca sĩ Kendrick Lamar là bài hát được tìm kiếm nhiều nhất.

Về công thức nấu ăn, tình yêu đặc biệt của kinh ngư Na Uy Henrik

Christiansen đối với bánh muffin chocolate tại Làng vận động viên Olympic đã khiến món bánh này trở nên nổi tiếng, nhiều người tò mò tìm hiểu trên Google. Ngôi sao bơi lội đã làm nhiều video thể hiện niềm yêu thích với muffin chocolate, thu hút hàng triệu lượt xem. Lời đồn về chiếc bánh ngon nhất Olympic đã tạo cảm hứng để nhiều vận động viên khác cùng tham gia làm clip đánh giá món ăn này.

Google đã thu thập kết quả tìm kiếm từ ngày 1-1 đến ngày 23-11. Không chỉ có Google, các trang như: Spotify Wrapped, Collins Dictionary và Merriam-Webster cũng công bố các xu hướng của năm, giúp người xem cảm nhận được toàn cảnh bức tranh thế giới năm 2024.

Theo TTXVN

## THẾ GIỚI 24 GIỜ QUA

● **Hãng thông tấn nhà nước Petra của Jordan ngày 13-12 đưa tin, vụ hỏa hoạn tại một cơ sở dưỡng lão ở thủ đô Amman của Jordan đã khiến 6 người cao tuổi thiệt mạng và 60 người bị thương.** Đây là cơ sở do tư nhân vận hành và có 111 người cao tuổi sinh sống vào thời điểm xảy ra vụ việc. Các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra để xác định nguyên nhân vụ cháy.

● **Ngày 13-12, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng Nhóm lực lượng phía Đông đã mở rộng kiểm soát thêm hơn 300km<sup>2</sup> tại Ukraine trong tháng qua, bao gồm bảy**

khù định cư. Tuy nhiên, tên cụ thể của các khu định cư và thông tin chi tiết về khu vực chưa được công bố công khai.

● **Ngày 13-12, cảnh sát thành phố Mumbai của Ấn Độ thông báo đang điều tra vụ đe dọa đánh bom Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) sau khi nhận được thư điện tử cảnh báo về vụ tấn công bằng chất nổ.** Cảnh sát cho biết thư đe dọa được viết bằng tiếng nước ngoài và được gửi đến cho ông Sanjay Malhotra - Thống đốc RBI mới được bổ nhiệm. Cảnh sát cho biết đã lập hồ sơ vụ án và cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.

P.V (Tổng hợp)

## Vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Liên quan đến các quy định về việc cấp GCNQSDĐ theo quy định của Luật Đất đai năm 2024, đại biểu Phan Gia Ngọc - Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh đã chất vấn Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về giải pháp triển khai thực hiện thống nhất việc cấp GCNQSDĐ hoặc chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2024 nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Ông Vũ Chí Hiếu - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường nhận định: Thực tế, thời gian qua, khi xem xét, giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân, các địa phương còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc khi phải căn cứ vào các quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, quy hoạch chung, quy hoạch phân khu. Từ khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành (từ ngày 1-8-2024) đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa ban hành thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định mới của luật và nghị định. Chính vì vậy, một số địa phương chưa có cơ sở để trình UBND tỉnh phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện theo quy định.

Hiện nay, Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong và các địa

phương đang tiến hành lập đề trình thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch vùng huyện, quy hoạch phân khu theo quy định. Theo đó, toàn tỉnh có khoảng 102 đồ án quy hoạch trọng điểm đang triển khai; trong đó chỉ mới có 1 số đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu của các địa phương được phê duyệt nhưng phần lớn vẫn đang trong quá trình triển khai các thủ tục liên quan. UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ lập, điều chỉnh các quy hoạch có liên quan tại địa phương. Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã có văn bản báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố xem xét giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật hiện hành.

Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân cho biết: Hiện nay, thủ tục cấp GCNQSDĐ cho người dân vẫn còn nhiều khó khăn và đang tồn đọng nhiều hồ sơ, nhất là đối với việc cấp GCNQSDĐ lần đầu cho người dân theo Luật Đất đai năm 2024, chủ yếu liên quan đến việc xác nhận nguồn gốc đất. UBND tỉnh đã có các quyết định để hướng dẫn, chấn chỉnh việc cấp GCNQSDĐ cho các cá nhân, trong đó có việc cấp GCNQSDĐ lần đầu để người dân có đầy đủ tư cách pháp lý khi sử dụng đất.

H.LÃNG (Lược ghi)



● Cán bộ, chiến sĩ tổ chức khơi thông cống rãnh, vệ sinh môi trường tại xã Sơn Tân.

**TIN VĂN**

● Từ ngày 10 đến 14-12, Sư đoàn Phòng không 377 tổ chức nhiều hoạt động giúp dân tại 2 xã Sơn Tân và Cam Phước Tây (huyện Cam Lâm). Tại 2 địa phương, cán bộ, chiến sĩ đã cùng với người dân tổng dọn vệ sinh, tu sửa hơn 8,5km đường giao thông liên xã, liên thôn; trao tặng 25 suất quà (trị giá 15 triệu đồng) và 150 đầu sách, 10 suất bảo hiểm y tế học đường (trị giá 7 triệu đồng) cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn; giao lưu văn nghệ, chiếu phim, tặng 15 suất quà (trị giá 10 triệu đồng) cho các hộ nghèo,

gia đình chính sách; hỗ trợ “xóa nhà tạm, nhà dột nát”, cắt tóc miễn phí, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân... (Thế Anh - Duy Hoạt)

● Ngày 13-12, Lữ đoàn Công binh 293 và Trường Mầm non 2-4 (TP. Cam Ranh) phối hợp tổ chức buổi giao lưu với chủ đề: “Em yêu chú bộ đội”. Chương trình diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động như: Biểu diễn văn nghệ của cô, trò và các chú bộ đội; thực hiện nghi thức chào cờ, thể hiện tình yêu Tổ quốc và lòng tự hào dân tộc; tham gia các trò chơi vận động... (Anh Tú)

**THÔNG TIN - QUẢNG CÁO**

**THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG**

Phòng Công chứng số 1 tỉnh Khánh Hòa cần tuyển dụng viên chức năm 2024 với số lượng 08 chỉ tiêu cho 04 vị trí việc làm. Cụ thể như sau:

- + Vị trí việc làm Công chứng viên: 03 chỉ tiêu (hạng chức danh nghề nghiệp: tương đương hạng III (03.019));
- + Vị trí việc làm Hỗ trợ nghiệp vụ hạng III: 03 chỉ tiêu (hạng chức danh nghề nghiệp: tương đương hạng III (01.003));
- + Vị trí việc làm Chuyên viên về tổ chức bộ máy: 01 chỉ tiêu (hạng chức danh nghề nghiệp: tương đương hạng III (01.003));
- + Vị trí việc làm Văn thư viên: 01 chỉ tiêu (hạng chức danh nghề nghiệp: tương đương hạng III (02.007)).
- Hồ sơ đăng ký dự tuyển: Theo mẫu số 01 Nghị định 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ.
- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 05/12/2024 đến hết ngày 04/01/2025 (trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).
- Địa điểm liên hệ: Phòng Công chứng số 1 tỉnh Khánh Hòa, số 13 Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
- \* Số điện thoại: 0901.188.799 - 0978.122.671
- Thông tin chi tiết về Thông báo tuyển dụng vui lòng truy cập Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa: <http://stp.khanhhoa.gov.vn>

Chương trình truyền hình	CHỦ NHẬT (15-12)	
	VTV1: 5h30: Chào buổi sáng; 7h: Báo chí toàn cảnh; 9h15: Toàn cảnh thế giới; 13h05: Phim: Câu chuyện tình yêu (T.75); 17h40: Tài chính - Tiêu dùng; 18h10: Cuộc sống thường ngày; 18h30: Chuyển động 24h; 21h: Truyền hình Quân đội nhân dân; 22h: Giai điệu kết nối; 22h45: Dám sống.	13h: Đường lên đỉnh Olympia; 18h: Phim: Con tàu y đức (T.4); 20h: Cơ hội cho ai; 21h15: Người yêu tôi đỉnh nhất; 23h30: Lời tự sự.
	VTV3: 6h: Nhịp đập thể thao; 8h: S-RASE 2024; 11h: 100 triệu 1 phút; 12h: Khách sạn 5 sao;	KTV: 6h: Khởi động ngày mới; 11h: Phim: Nhiệm vụ truyền kỳ (T.12); 12h15: Phim: Hàng xóm (T.5); 20h05: Diễn đàn doanh nghiệp; 20h40: Phim: Xin chào công tố viên (T.26); 21h25: Phim: Gia đình vui nhộn (T.5); 22h10: Phim: Mùi đời (T.19).
		(Chương trình dự kiến, có thể thay đổi vào giờ chót)

**LIÊN HỆ QUẢNG CÁO**

**BÁO *Khánh Hòa***

**ĐT: (0258). 3817979    FAX: (0258). 3562950**

**Email: [quangcaobkh@gmail.com](mailto:quangcaobkh@gmail.com)**

**LỊCH CẮT ĐIỆN SỬA CHỮA THEO KẾ HOẠCH KHU VỰC TRUNG TÂM NHA TRANG TỪ NGÀY 18/12 ĐẾN 23/12/2024.**

NGÀY	ĐƠN VỊ QUẢN LÝ	KHU VỰC CẮT ĐIỆN	THỜI GIAN
18/12	ĐL Vinh Hải	Khách hàng Khu chung cư Hoàng Quân (T.216).	Từ 07h00 đến 09h00
		Khách hàng Khu chung cư Bãi Dương (T.326).	Từ 09h15 đến 10h15
		Khách hàng Trạm bơm tăng áp Vinh Hòa (T.136).	Từ 10h30 đến 11h30
		Khách hàng DNTN du lịch thương mại Hưng Phú (T.234).	Từ 08h00 đến 09h00
		Khách hàng Cty TNHH THAI - VIET VENTURES (T.347).	Từ 10h30 đến 11h30
	ĐL Trung Tâm Nha Trang	Một phần đường Hồng Bàng (T.30A).	Từ 07h00 đến 11h30
19/12	ĐL Vinh Hải	Một phần đường Ngô Văn Sở (T.74).	Từ 07h30 đến 10h30
20/12	ĐL Vinh Nguyên	Một phần đường Trần Phú (T.03B).	Từ 08h00 đến 11h00
	ĐL Vinh Hải	Một phần đường Ngô Văn Sở (T.43).	Từ 07h30 đến 08h30
		Một phần đường Ba Làng (T.37B).	Từ 08h45 đến 09h45
		Một phần đường Phú Xương (T.87B).	Từ 10h00 đến 11h00
		Một phần thôn Hòn Nghê (T.362).	Từ 14h00 đến 15h00
21/12	ĐL Trung Tâm Nha Trang	Một phần đường Nguyễn Thiện Thuật (T.17A, T.17C, T.17E, T.17G, T.17H, T.22A, T.22B, T.22C, T.29A, T.151, T.261, T.382); Khách hàng: Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga (T.151B), Ks Sài Gòn (T.153), Ks Hoàng Anh (T.170), Chung cư Nguyễn Thiện Thuật (T.187), Trường Không Quân (T.209), Ks Galliot (T.274), Ks Nam Hùng (T.277), Kiểm toán nhà nước KV VIII (T.290), Ks EDELE (T.292), Ks legendsea (T.297), Bệnh Viện 22/12 (T.361), Ks Hải Đăng Xanh (T.363), Ks Hoàng Đăng (T.3640), Cty Trung Hải (T.365), Cụm 896 Quân khu 5 (T.366), Cty TNHH DL-TM Mặt Trời Mới (T.3670), Khách sạn Hoa Lâm (T.3680), Cty CP Du Lịch Xanh Nha Trang (T.369), Cty CP TM và DL Quốc tế (T.381), Trường Dự bị đại học (T.402B), Khu liên cơ Y Tế 2 (T.482), Ks Toàn Thắng (T.523), Ks FRANCE (T.549), Cty Thời Gian Nha Trang (T.567), Cty TNHH Home Vũ (T.573), Trụ Sở Tòa án Quân sự Khu vực 2 (T.576), Chung cư Hud Buiding (T.593B), Ks Atlantic (T.598), Ks Thái Thịnh (T.626), Ks Virgo (T.629), Ks Thành An (T.642), Ks Champa (T.645), Ks CM Nha Trang (T.647).	Từ 07h30 đến 13h00
22/12	ĐL Trung Tâm Nha Trang	Một phần đường Phong Châu (T.119, T.40B, T.462); Khách hàng: KĐT VCN Phước Hải (T.461, T.461B), Khu đô thị Lê Hồng Phong I (T.480, T.481, T.483, T.484, T.485, T.486, T.487, T.488, T.489, T.490), Nhà ở xã hội Hà Quang SSH (T.504, T.504B, T.504C).	Từ 06h00 đến 10h00
		Một phần đường Thích Quảng Đức (T.66B) KĐT VCN Phước Hải (T.463 T.464 T.466), chung cư CT2 (T.467), Toà nhà VCN Tower (T.468)	Từ 10h00 đến 11h30
23/12	ĐL Vinh Hải	Một phần đường Phú Xương (T.59C).	Từ 07h30 đến 08h30
		Một phần đường Mai Xuân Thưởng (T.62A).	Từ 08h45 đến 09h45
		Một phần đường Mai Xuân Thưởng (T.62C).	Từ 10h00 đến 11h00
		Một phần đường Nguyễn Biểu (T.61).	Từ 14h00 đến 15h00
		Một phần đường Củ Chi (T.24).	Từ 15h15 đến 16h15

**Ghi chú:** - Nếu công tác hoàn tất sớm, CTCP Điện lực Khánh Hòa sẽ đóng điện lại mà không báo trước.



# Rủ nhau đi bắt cá đồng

“Rủ nhau đi bắt cá đồng/Cá chưa đầy giỏ nên không muốn về/Cá lóc, cá ngạnh, cá trê/Cá rô, cá diếc... chẳng chê cá nào/Cá ngoài ruộng, cá trong ao/Thú kho, thú nướng cá nào chẳng ngon”... Đó là câu hát rất quen thuộc ở quê tôi nói về niềm vui khi đi bắt cá đồng. Không chỉ vui mà hồi nhỏ, với chúng tôi, chuyện mùa mưa tới, ra đồng bắt cá còn là niềm đam mê.

Thông thường, vào khoảng giữa tháng Tám âm lịch hàng năm, cá từ dưới sông hay ở các khe suối theo nước của những cơn mưa đầu mùa, lên đồng rồi đẻ trứng và sinh sôi, nảy nở. Chừng mấy tháng sau, khi những thửa ruộng đã gặt xong, các loại cá xuất hiện rất nhiều, nhất là cá lóc, cá rô, cá trê... Ở những đám ruộng sâu, đầy nước chúng tụ lại thành đàn. Cá chép cũng như các loại cá khác như cá diếc, cá lươn, cá dền, cá leo, cá thát lát... chuyên sống ở sông, thường thì lặn đến chúng mới lên đồng rồi chỉ ở lại các mảnh ruộng nước sâu...

Để bắt cá đồng có rất nhiều hình thức, người đi úp nơm, đơm lờ, người đi nhui, đi câu, thả lưới... Tôi còn nhớ, hồi chiến tranh chưa diễn ra ác liệt, ở phía sau hè nhà tôi có một cái chái rộng, ở đó cha tôi để nhui, lờ, nơm, ống trúm... và tôi được phép sử dụng chúng để đi bắt cá với bạn bè.

Thông thường, lờ chỉ được mang ra đơm lúc trời mưa lụt và dụng cụ này được đặt ngay ở chỗ nước chảy. Cá đi theo dòng nước, trước sau cũng có con chui vào. Thú vị nhất là khi đi thăm lờ, cầm lên, thấy trong đó cùng lúc có đến 5 - 6 con cá. Tôi nhớ có lần tôi ghim cái lờ ở bên một bờ ruộng, khi quay lại thăm thì không thấy, hóa ra cái lờ bị trôi xa đến mấy mét do một chú cá lóc to bằng cổ tay chui vào, kéo đi.

Đi tát thì có lẽ không cần bàn nhiều. Khi thấy ao hoặc vũng nước nào sâu mà nhiều cá thì ngăn lại,



● Kéo vó.

tát cạn, sau đó chỉ mỗi việc bắt cá cho vào giỏ. Còn đi câu thì có khi mang cần câu ra, mắc mồi vào rồi ngồi đợi. Nhưng có một loại câu khá thú vị là chiều chiều, mắc mồi vào các lưới câu sau đó đem cắm dọc theo mấy bờ ruộng. Đêm xuống cá đi ăn, mắc câu, sáng ra cứ đi mà bắt. Thả trúm bắt lươn cũng có thú vui rất riêng. Lấy một đoạn tre rỗng ruột, một đầu bịt chặt, đầu còn lại đặt chiếc hom được đan bằng những thanh tre nhỏ, rất mỏng thành một chiếc ống trúm. Chiều chiều, khi trời sắp tối, bắt một ít trùn giã cho nát, bôi lên các miệng hom trúm rồi mang đi đặt dọc theo mấy bờ ruộng cạn. Lươn sống dưới hang, tối tối bò lên tìm thức ăn, nghe tanh, tưởng bên trong có món mồi ưa thích, thế là chui vào. Sáng sáng, đi mở trúm, xóc xóc, thấy chiếc ống trúm nào nặng nặng thì vui lắm, vì bên trong thế nào cũng có một con lươn.

Trong các cách bắt cá đồng, bọn nhỏ như tôi ngày ấy rất thích đi nhui, vì nhui là hình thức dễ bắt được cá nhất, lại ít tốn công. Nhui là dụng cụ rất đơn giản, được làm từ những thanh tre già, chẻ nhỏ và đan lại với nhau bằng những sợi mây, tạo thành một tấm màn. Sau đó, người ta ghép tấm màn vào hai cái cán bằng tre, chéo nhau, một đầu xòe ra, một đầu túm lại, phần cuối là một thanh gỗ mỏng. Khi cầm hai cán, kê vào hông để đẩy trên những đám ruộng xấp nước, thanh gỗ mỏng sẽ áp sát vào mặt đất, và không có cách nào khác cá sẽ bị ép vào khoảng nhui rồi nằm lại ở đó. Hằng ngày, vào độ gần trưa, sau khi dắt trâu đi ăn trở về, bọn nhỏ chúng tôi liền rủ nhau vác nhui ra đồng. Chân tay có khi dính đầy bùn đất, quần áo có khi ướt sũng, nhưng đi nhui có bao điều lý thú, nhất là lúc nhui xong, đứa nào đứa nấy vác nhui ra về với cái giỏ đầy ắp những chú cá. Không chỉ có các loại cá, đôi khi chúng tôi còn bắt được cả cua đồng hoặc ốc, lươn hay niêng niêng nữa. Tất nhiên, trong những lần bắt được cá lia thia, chúng tôi không quên chọn

ra vài con đẹp nhất, cho vào cái chai bằng thủy tinh đặt trên bàn. Có lẽ lia thia là loại cá đẹp nhất trong tất cả các loại cá sống trên đồng, nhất là cá trống, con nào con nấy màu sắc cũng sặc sỡ với các màu xanh, đỏ tím, vàng...

Xóm tôi ngày ấy, nhà ai cũng có mấy cái lu sành. Cái thì đựng lươn, cái đựng cá. Cá bắt về nhiều, bỏ trong lu coi như thức để dành. Nhà nông mà! Ăn ngày trước, song mấy ai lại không nghĩ tới ngày hôm sau.

Ngoài món nướng, bà nội tôi có cách kho cá đồng khá đặc biệt, nhất là với cá lóc, cá rô. Trước khi kho, bao giờ bà cũng nướng cá trên lửa than, rồi chiên qua, sau đó mới đem kho, khi với lá gừng, khi với lá nghệ, làm như thế mùi tanh không còn mà miếng cá vừa thơm lại vừa dai. Có khi bà kho hai trã cá cùng lúc, vì theo bà, cá đồng phải kho ít nhất ba lửa mới thấm, ăn với cơm mới thấy đậm đà.

Thú vị làm sao, nhiều buổi tối, giữa tiết trời đông se se lạnh, cả nhà quây quần bên mâm cơm và trước mặt là nồi cá đồng kho mới vừa nhấc từ bếp xuống, hơi nóng đang còn nghi ngút, cùng nồi canh ốc nấu chuối xanh thơm lừng... Lớn lên, đi học rồi ra phố sống, chuyện quê với tôi đã lùi dần vào ký ức. Tuần trước, mấy anh em chúng tôi đi Đá Bàn. Trên đường về, cả nhóm dừng lại ăn trưa ở một quán cơm bên bờ sông Dinh. Bữa cơm làm ai nấy đều thấy ngon miệng vì có món cá rô kho tộ và món cá lóc nấu chua. Thế là cả nhóm râm râm nói về chuyện hồi nhỏ đi bắt cá đồng. Hóa ra, đa phần anh em trong nhóm trước đây từng sống ở quê và từng biết chuyện tát ao, đi câu, thả trúm, đi nhui hay úp nơm, đơm lờ... Một anh bảo: “Thôi mấy ông đừng kể nữa làm tôi nhớ lắm! Mấy ông biết tôi nhớ cái chi không? Nhớ hình ảnh một con cá lóc được xỏ cái trui bằng tre từ đầu xuống đuôi, đem nướng trên lửa than! Trời ơi sao mà nó thơm đến thế không biết!...”.

HOÀNG PHÚ LỘC



● Cá đã vào lờ.